



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปลาลปาก อำเภอปลาลปาก จังหวัดนครพนม

ที่ นพ ๐๐๓๓.๓/๖๗๗

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลาลปาก

ด้วย โรงพยาบาลปลาลปาก ได้จัดทำประกาศประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) โดยผู้บริหารทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาล ปลาลปาก ประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความสะอาดต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในประกาศดังกล่าว

ดิฉันทน์

(นางดารณี สีนอวน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงนาม

นางวรัทยา ราชบัญญัติษฐ์

(นางวรัทยา ราชบัญญัติษฐ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลาลปาก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ที่ นพ ๐๐๓๓.๓/๗๖๙

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลาปาก

ด้วยโรงพยาบาลปลาปาก ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยผู้บริหารทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลปลาปาก ให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนว่ากระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึกสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในประกาศดังกล่าว

ดร. สีนอ

(นางดารณี สีนอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงนาม

ดร. วรวิทย์

(นางวรวิทย์ ราชบัณฑิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลาปาก